

สำเนา

ด้วยเหตุนี้
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการต่างประเทศ

๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดทำความตกลงระหว่างประเทศมีหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจ การลดความหวาดระแวง และการได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งให้ใช้หลักการต่างตอบแทนในการเจรจาโดยยื่นข้อเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม นั้น ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางภายในภูมิภาคและรองรับความต้องการเดินทางระหว่างสองประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

๓. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โดยในการพิจารณาดังกล่าวให้ใช้ประสบการณ์ ฝีมือ และผลผลิตภาพของแรงงาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคการลงทุน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ให้นำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน

๔. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมรายการสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค เพื่อใช้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น และเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ต่อไปด้วย

๕. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย

/ด้านสังคม ...

ด้านสังคม

๖. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่า ในกรณีที่ส่วนราชการจะดำเนินโครงการหรือมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โครงการ ให้ส่วนราชการจัดทำโครงการหรือกำหนดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย นั้น ให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมเป็นลำดับแรก

๗. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ธรรมศักดิ์ พิพัฒน์นาคย์) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไทยที่เข้มแข็ง พอเพียง และปลอดภัย โดยนำหลักธรรมมาสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในสังคมและทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น ให้นำกลไกประชารัฐมาใช้เป็นหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านสังคม เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต่อไปด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๘. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการกำหนดมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ทั้งนี้ ให้นำเสนอมาตรการและแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า

๙. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักจัดทำแผนการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ครอบคลุมการจัดทำผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังรอการระบายเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทั้งนี้ ให้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน

๑๐. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยอาจสนับสนุนทุนสำหรับขยายกิจการหรือสนับสนุนมาตรการทางภาษี นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว โดยให้รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และส่งฐานข้อมูลดังกล่าวให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบภาพรวมการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้รองรับประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

๑๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสำนักงาน ก.พ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการจูงใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ให้เข้ามาเป็นบุคลากรภาครัฐ เช่น การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน

๑๒. ในการจัดทำโครงการหรือมาตรการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอโครงการหรือมาตรการจะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การช่วยเหลือทางด้านการเกษตร ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันดำเนินการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการหรือมาตรการที่จะกำหนดขึ้นไม่มีความซ้ำซ้อนและไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน

๑๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ลุ่มน้ำให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามมิให้ผู้เคยกระทำความผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตอีก ทั้งนี้ การดำเนินการต้องไม่ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

๑๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงมีหน้าที่กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่สื่อรายงานมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้จัดทำเอกสารชี้แจง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยทันที รวมทั้งให้จัดทำเอกสารข่าวกระทรวงเพื่อแจกสื่อให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงนั้น ๆ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน นั้น ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำเป็นเอกสารชี้แจง (Press Release) เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือนหรือถูกกล่าวอ้างผิดไปจากข้อเท็จจริง

๑๕. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็วเกินกำหนดบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) รวมทั้งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

๑๖. ให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าล่วงเวลาของบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลป์) ๔๔๔ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (อิศรา/บุษกร)